

PTG ย้ำธุรกิจไฮลด์ถึงถือหุ้น 25%

• ชี้แค่ปรับโครงสร้างภายใน ไม่กระทบบริษัท

PTG ลั่นปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น "ธุรกิจ ไฮลด์" ไม่กระทบแผนธุรกิจบริษัท พร้อมคงสัดส่วนถือหุ้น PTG รวม 25.12% เหมือนเดิม ย้ำปี 61 เดินหน้าขยายปิ่นน้ำมัน-ก๊าซ LPG ฟุ้งแตะ 1,900 สาขา

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้รับแจ้งสมาชิกของครอบครัวรัชกิจประการได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการโอนหุ้นที่สมาชิกในครอบครัวถืออยู่ในบริษัท รัชกิจ ไฮลด์ จำกัด (รัชกิจ ไฮลด์) ให้แก่กัน และให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้ถือหุ้นใน รัชกิจ ไฮลด์ มาก่อน เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวรัชกิจประการเพื่อรองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว

ทั้งนี้ รัชกิจ ไฮลด์ ยืนยันการคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 25.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PTG โดยอำนาจการควบคุมและการบริหารจัดการบริษัทยังคงเหมือนเดิมทุกประการ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวได้โอนหุ้นในวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในรัชกิจ ไฮลด์ เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นในรัชกิจ ไฮลด์ ภายหลังจากปรับโครงสร้างแล้ว ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ถือหุ้นรวม 28% จากเดิมก่อนปรับโครงสร้างถือหุ้น 1.75%.



พิทักษ์ รัชกิจประการ

นางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้นรวม 16% จากเดิม 2.51%, นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ถือหุ้นรวม 16% จากเดิม 21.78%

ส่วนนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ ถือหุ้นรวม 12% จากเดิม 16.76%, นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ถือ 16% จากเดิมไม่มีการถือหุ้น, นายกชกรณ พิบูลธรรมศักดิ์ ถือ 12%

จากเดิมไม่ได้ถือหุ้น, นางสาวจันทร์จรรย์ จันทร์สารทูล ไม่มีการถือหุ้น จากเดิมถือ 42.91%, นางสาวลภัสสร คชเสนี ไม่มีการถือหุ้น จากเดิมถือ 14.29%

"การบริหารงาน ทิศทางการกำหนดนโยบาย และการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเหมือนเดิม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของสมาชิกในครอบครัวเป็นการดำเนินการปกติ เพื่อความเหมาะสมในครอบครัว และทางครอบครัวขอยืนยันความเหนียวแน่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน" นายพิทักษ์ กล่าว

นายพิทักษ์กล่าวอีกว่า ทางบริษัทยังคงมีเป้าหมายดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งหลังปี 2561 ด้วยการเดินหน้าเปิดสาขาสถานีบริการน้ำมันและก๊าซแอลพีจีให้อยู่ที่ระดับ 1,900 สาขาในช่วงสิ้นปี โดยจะเน้นการขยายสาขาเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขณะเดียวกัน จะเพิ่มการให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจนอนออยล์ ด้วยการวางแผนขยายจำนวนสาขาของธุรกิจนอนออยล์ให้รวมทั้งหมดอยู่ที่ 500 สาขา ส่วนโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ เริ่มการรับรู้รายได้และกำไรตั้งแต่ไตรมาส 2/2561 จึงคาดกำไรปี 2561 จะอยู่ที่ 40 ล้านบาท และปี 2562 คาดจะมีกำไรสุทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระดับ 240-280 ล้านบาท ■